

	Subject Heading :
Source :	ไทยโพสต์
Date: 13 ส.ค. 2550	Page : ๗ No : 60094322

ฟ้อง 20 ชาวบ้านต้านโรง. น้ำตาล

สกลนคร ● ฟ้องรวด 20 ชาวบ้านสกลฯ ต้านโรงงานน้ำตาล เหตุลงชื่อคัดค้านทำบริษัทเสียชื่อเสียง ขณะที่อำนาจเจริญฯ กลุ่มอนุรักษ์ลำเซบายจื่อไอเอไรรักษาขอชอบธรรม จอยื่นหนังสือผู้ว่า ยันเป็นกลุ่มได้เสียในรัศมี 5 กม.ที่ได้รับผลกระทบ

มีความเคลื่อนไหวกรณีชาวบ้านคัดค้านการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดสกลนครและอำนาจเจริญ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา ศาลจังหวัดสกลนครได้นำส่งหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องถึงชาวบ้าน 20 คน ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มรักษาน้ำอันที่เคลื่อนไหวคัดค้านโรงน้ำตาลขนาดกำลังผลิต 12,500-40,000 ตันอ้อยต่อวัน และโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังผลิต 40-114 เมกะวัตต์ในพื้นที่ ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ทั้งนี้ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด เจ้าของโรงงาน

น้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลจังหวัดสกลนครได้ยื่นฟ้องนางสาวเดือนเพ็ญ สุดโชยา กับพวกอีก 20 คน โดยระบุข้อความในคำฟ้องว่านางสาวเดือนเพ็ญ และจำเลยอีก 18 คนและบุคคลอื่น ได้ร่วมกันใส่ความอันเป็นเท็จโดยการโฆษณาต่อบุคคลอื่นที่น่าจะทำให้ใจทกเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง เพราะได้ร่วมกันลงลายมือชื่อในหนังสือร้องเรียนบริษัทต่อนายรัฐวุฒิ บุตรราช นายองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 และยื่นหนังสือคัดค้านโครงการต่อหน่วย

งานต่างๆ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ขณะที่นายชาติชาย พุทธิไสย จำเลยที่ 19 และนายดาวิทย์ พุทธิไสย จำเลยที่ 20 เป็นผู้ประกาศเชิญชวน ประกาศเสียงตามสายในหมู่บ้าน และด้วยวิธีอื่นให้จำเลยที่ 1-18 ลงลายมือชื่อในหนังสือร้องเรียนและคัดค้านดังกล่าว โดยศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องครั้งแรกในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้

ด้าน น.ส.เดือนเพ็ญ จำเลยที่ 1 กล่าวว่า ไม่เข้าใจว่าการร้องเรียนขอให้ อบต.มาระงับการกระทำที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อคลองสาธารณะ ลำห้วยสาธารณะ ถนนสาธารณะ และการแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการไปยังหน่วยงานต่างๆ จะเป็นความผิดอาญาได้อย่างไร การยื่นหนังสือ

ทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นการมีส่วนร่วมอย่างพื้นฐานที่สุดในโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อคนในวงกว้าง และบ้านเราก็อยู่ห่างจากรั้วโรงงานเพียง 300 เมตร ทำไมจะแสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับบริษัทไม่ได้

ที่ จ.อำนาจเจริญ หลังกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ลำน้ำลำเซบาย ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ, ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ยื่นหนังสือคัดค้านเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 (ค.2) ของโครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล จากเดิม 38 เมกะวัตต์ แต่ปัจจุบันเพิ่มเป็น 61 เมกะวัตต์ และโรงงานน้ำตาลขนาดกำลังการผลิต 20.000 ตันอ้อย/วันของบริษัทในเครือมิตรผล โดยเรียกร้องให้มีการจัดเวทีรับ

ฟังความคิดเห็นใหม่ตั้งแต่ครั้งที่ 1 และต้องให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในรัศมี 5 กม.เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ

ล่าสุด นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.อำนาจเจริญ กล่าวว่ากำลังอยู่ในกระบวนการส่งข้อมูลของทั้งกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มค้านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก่อนหน้านี้มีการตั้งคณะกรรมการไตรภาคีหลังจากชาวบ้านมายื่นหนังสือร้องเรียนกระบวนการที่เกิดขึ้นในวันนั้นมีชาวบ้าน 7 พันคนที่ปลูกอ้อยซึ่งมีส่วนได้เสียในรัศมี 5 กม.เข้าร่วมเวที มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ขณะที่ชาวบ้านที่มาคัดค้านก็เป็นกลุ่มเดิมที่อยู่นอกพื้นที่รัศมี 5 กม. รวมทั้งมีนักศึกษา กลุ่มฮาร์ดคอร์ เข้าร่วมร่วม เราจึงต้องกันเอาไว้ข้าง

นอกไม่ให้เข้ามาเกรงว่าจะวุ่นวาย

นายสิริศักดิ์ สะดวก ผู้ประสานงานเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคอีสานกล่าวว่า การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้ง 2 ครั้งไม่มีความชอบธรรมต่อชาวบ้านที่อยู่ในรัศมี 5 กม. เนื่องจากมีการกำหนดตัวแทนกลุ่มที่คัดค้านเข้าไปมีส่วนร่วมที่น้อยมาก ทั้งที่เป็นกลุ่มชาวบ้าน ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร และ ต.น้ำปลีก จ.อำนาจเจริญ ทั้งนี้ ชาวบ้านจะยื่นหนังสือผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ วันพรุ่งนี้ (13 มี.ค.) เพื่อร้องเรียนว่าการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้ง 2 ครั้งไม่มีความชอบธรรม และชาวบ้านที่มาคัดค้านเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้มาสร้างความวุ่นวายตามที่ผู้ว่าฯระบุ.